

๕.๕ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมการพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ในการนี้ได้ขออนุญาต ที่ประชุมให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร เป็นผู้นำเสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อานาจกิติกร นำเสนอรายละเอียดร่างประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง นโยบายการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและแนวปฏิบัติในการชะลอการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๕.๕.๑

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยอาจพิจารณาควรวบรวมหลักสูตร ที่ใกล้เคียงกัน หรือมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ หรือทำหลักสูตรร่วม (Joint Degree) หรือการพัฒนาหลักสูตรให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อ Upskill และ Reskill หรือส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยนำประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดปรัชญา การอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ควรนำมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๓ เรื่องการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเป็นแนวทางในการประชุมดังกล่าวด้วย

๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาขอให้แต่ละคณะ ดำเนินการการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และระหว่างชะลอรับนักศึกษา หลักสูตรจะต้องดำเนินการวางแผนพัฒนาหลักสูตรควบคู่กันไป

๓. ให้นำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ พร้อมประกาศมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาปรับชื่อ ประกาศเป็น เรื่อง “นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรแบบยั่งยืน” หรือ “นโยบายปรับปรุงหลักสูตรและส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและการรับนักศึกษา” นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม